

ตำนาน

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ (ภาคเช้า)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการศึกษา

เมื่อวันก่อน ข้าพเจ้าได้พบกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า บัณฑิตที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนจะได้รับประโยชน์พิเศษอย่างหนึ่งจากระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย คือความมีจิตใจเข้มแข็ง สามารถบังคับควบคุมตัวเองได้ดี กับได้กล่าวเสริมด้วยถึงคุณสมบัติสำคัญ ๓ ประการของบัณฑิต ตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นต้นไป ตั้งใจว่าจะขอพระราชทานอัญเชิญพระบรมราโชวาทเรื่องต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานไว้ต่างวาระกัน มาปรารภกับท่าน เพื่อท่านจักได้เกิดความคิดอ่านและกำลังใจ ในการที่จะออกไปประกอบการทำงานสร้างสรรค์ความเจริญในชีวิต

ผู้สำเร็จจากมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความคิด และความสามารถสูง จึงต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบกว้างขวางเหนือกว่าประชาชนทั่วไป ก็จะต้องเป็นทั้งกำลังและผู้นำ ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการงานต่างๆ ของบ้านเมือง ความเจริญก้าวหน้านั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน ๔ อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดีเป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สาม ต้องมีความอดสาหะวิริยะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการทำงาน อย่างที่สี่ ต้องรู้จักทำงานให้พอเหมาะ พอดี พอควรแก่ประโยชน์ที่ประสงค์ ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้ ย่อมประกอบพร้อมกันขึ้นได้ในตัวบัณฑิต ด้วยการศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเอง จึงควรอย่างยิ่งที่แต่ละคน และทุกคน จะได้นำมาคิดทบทวนให้เข้าใจจริงๆ แล้วตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมตนเองอยู่เสมอ พร้อมทั้งพยายามใช้วิชาความรู้ที่มีอยู่ ประกอบกิจการงานด้วยความเพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบคอบ ให้พอดี พอเหมาะกับงานแต่ละชิ้นแต่ละส่วน ความเจริญวัฒนาของงานของตัว และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้นตามที่ตั้งใจปรารถนา

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิต และขอให้ทุกๆ ท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดิโดยทั่วกัน